

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
วันพุธที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. เป็นต้นไป

[ลำดับ] จากวาระที่/เรื่อง	มติ/ประเด็นที่ต้องดำเนินการ	มอบ
[๑] ๑.๑.๑ เรื่อง พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ การศึกษาจากมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ และประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	รับทราบ	งานบริหารงานทั่วไป
[๒] ๑.๑.๒ เรื่อง OKRs ของมหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการดำเนินงาน ๔ เดือน (๑ มิถุนายน - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕)	รับทราบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[๓] ๑.๑.๓ เรื่อง โครงการบรรยายสาธารณะ เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ ๖๗ ปี มหาวิทยาลัยบูรพา	รับทราบ และเชิญผู้บริหารรับฟังการบรรยาย	งานบริหารงานทั่วไป
[๔] ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานความคืบหน้าการจัดทำหนังสือที่ระลึก ๒๐ ปี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	งานบริหารงาน ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ/งานบริหารงานยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
[๕] ๑.๒.๒ เรื่อง ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ ประกวดงานเขียนเรื่องเล่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
[๖] ๑.๒.๓ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับ PDPA (Personal Data Protection Act) ทางการแพทย์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ และเชิญผู้บริหารเข้าร่วมฟังบรรยาย	งานบริหารงานสารสนเทศ /งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร

[๗] ๑.๒.๔ เรื่อง สัญญาจ้างที่สอง สัญญาจ้างที่สาม ขยายสัญญาจ้างที่สอง ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ มอบงานบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ดำเนินการแจ้งและทำความเข้าใจกับ แพทย์ใช้ทุนที่ต้องลาออก ในวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ของปีถัดไป ก่อนต่อสัญญาที่ ๒	งานบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล
[๘] ๑.๒.๕ เรื่อง เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)	รับทราบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
[๙] ๑.๒.๖ เรื่อง กิจกรรมในเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการ นิสิตและกิจการพิเศษ)	รับทราบ	งานบริหารงานกิจการนิสิต
[๑๐] ๑.๒.๗ เรื่อง โครงการจริยธรรมสัณจรครั้งที่ ๒๐ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและกิจการพิเศษ)	เห็นชอบในหลักการรูปแบบในการจัดกิจกรรม ในวันแรก เป็นการบรรยาย และวันที่ ๒ เป็นการลงพื้นที่ และขอให้ใช้งบประมาณ เท่าที่จำเป็น ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ ๑. ขอให้ฝ่ายแผนกใช้งบประมาณใน การจัดกิจกรรมด้วย ๒. ขอความเห็นจากคณะอนุกรรมการ แพทยสภา เพื่อประกอบการตัดสินใจทั้ง งบประมาณ และรูปแบบในการจัดกิจกรรม	งานบริหารงานกิจการนิสิต
[๑๑] ๔.๑ เรื่อง ขอความเห็นการไม่อนุมัติเบิกเงิน ค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการ และบทความวิจัยระดับนานาชาติ (นำเสนอโดย คณบดีคณะแพทยศาสตร์)	รอข้อมูลจากกองกฎหมายเป็นลายลักษณ์อักษร และดูข้อมูลจากคณะเภสัชศาสตร์ เป็น ลายลักษณ์อักษรหากสามารถขอได้ เพื่อ ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ	งานบริการวิชาการและวิจัย
[๑๒] ๔.๒ เรื่อง พิจารณาการจัดทำ งบประมาณจาก เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (นำเสนอ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รายละเอียด ใน note	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร

<p>[๑๓] ๔.๓ เรื่อง ขออนุมัติทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>๑. ประธานเชิญ ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร และ ผศ.พญ.ลักษณาพร กรุงไกรเพชร ออกจากห้องประชุม ๒. ที่ประชุมอนุมัติให้ทุนการนำเสนอผลงานใน ต่างประเทศ ของ ผศ.นพ.กิตติ กรุงไกรเพชร</p>	<p>งานบริการวิชาการและวิจัย</p>
<p>[๑๔] ๔.๔ เรื่อง การศึกษาดูงาน ณ BDMS Wellness Clinic (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>กำหนดเป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ และมอบฝ่ายวิจัยฯ ประสานเรื่อง กำหนดการ และให้ทีมแต่ละฝ่ายเข้าร่วม ดังนี้ ๑. ทีมโรงพยาบาลฯ ๒. ทีมบริหาร และมอบเจ้าหน้าที่ทำหนังสือประสานงานอีกครั้ง</p>	<p>งานบริการวิชาการและวิจัย</p>
<p>[๑๕] ๔.๕ เรื่อง พิจารณาการขออนุญาตขยายเวลาอยู่ ศึกษาต่อภายในประเทศ การฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ ประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก (ทันตแพทย์หญิงนนทียา พุ่มชูศรี) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>อนุญาตขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อภายในประเทศ ของทันตแพทย์หญิงนนทียา พุ่มชูศรี</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>[๑๖] ๔.๖ เรื่อง พนักงานมหาวิทยาลัยขออนุญาตสมัคร สอบพร้อมการขอรับรองเป็นต้นสังกัด ในการสมัครและขออนุมัติลาศึกษาต่อหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาเวชศาสตร์ความปวด (วิสัญญีวิทยา) ในปีการศึกษา ๒๕๖๖ (นายแพทย์เจตน์งามประเสริฐ) (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>อนุญาตในการสมัครสอบ และรับรองเป็นต้นสังกัด หากผ่านการสมัครที่ประชุมฯ อนุมัติให้ลาศึกษาได้ ของนายแพทย์เจตน์งามประเสริฐ</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>

<p>[๑๗] ๔.๗ เรื่อง พิจารณาอนุมัติการต่อสัญญาการจ่ายเงินเพิ่มเติมพิเศษสำหรับแพทย์ และเภสัชกรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน ๔ คน</p>	<p>๑. ที่ประชุมได้เชิญ ผศ.นพ.ทวีลาภ ตันสวัสดิ์ พญ.ผกาพรรณ ดินชูไท และ นพ.ปราการ ทัดติยกุล ออกจากห้องประชุม</p> <p>๒. มอบรองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต และ กิจการพิเศษ เป็นประธานแทน</p> <p>๓. เห็นชอบในหลักการ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>[๑๘] ๔.๘ เรื่อง ขออนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนอัตรา กำลังที่มีการลาออก ย้ายภายในส่วนงาน และ อัตรากำลังใหม่ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>อนุมัติจ้างบุคลากรทดแทนอัตรากำลังที่มีการลาออก ย้ายภายในส่วนงาน และ อัตรากำลังใหม่</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>[๑๙] ๔.๙ เรื่อง พิจารณาขออนุมัติกรอบอัตรากำลัง ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน ๑ อัตรา (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p>	<p>งานบริหารงานยุทธศาสตร์</p>
<p>[๒๐] ๔.๑๐ เรื่อง พิจารณาการเสนอขอดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชา ศัลยศาสตร์หลอดเลือด ของ นายแพทย์ ตระการ ไชยวานิช (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>เห็นชอบตามเสนอ และนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อไป</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>[๒๑] ๔.๑๑ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารที่พัก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)</p>	<p>รายละเอียด ใน note</p>	<p>งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>
<p>[๒๒] ๔.๑๒ เรื่อง นิสิตแพทย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทย ไปเข้าร่วมแข่งขันผลงานวิชาการในการประชุม AMSC ๒๐๒๒ ณ ประเทศเกาหลี (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์)</p>	<p>เห็นชอบ</p>	<p>งานวิเทศสัมพันธ์</p>
<p>[๒๓] ๔.๑๓ เรื่อง พิจารณาข้อมูลรายงานการประเมินผล การควบคุมภายใน (แบบ ปค.๕)</p>	<p>เห็นชอบในหลักการ และนำเข้าไปประชุม คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์</p>	<p>งานบริหารงานทั่วไป /งานบริหารงานการเงินและบัญชี</p>

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอ โดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	วาระพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕	
[๒๔] ๔.๑๔ เรื่อง พิจารณา ร่าง ประกาศ กสพท ฉบับที่ ๑ และ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ และปฏิทินการรับฯ (นำเสนอโดย รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ)	เห็นชอบ	งานการศึกษา
[๒๕] ๔.๑๕ เรื่อง พิจารณานุเคราะห์เข้า ศึกษาดูงานทางการแพทย์ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)	๑. ควรตรวจสอบว่าได้ทำบันทึกข้อตกลง กันหรือไม่ (MOU) หากไม่มี MOU จะมี ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น ๒. มอบงานวิเทศสัมพันธ์ดำเนินการ ประสานงาน	งานบริหารงานทั่วไป/งาน วิเทศสัมพันธ์ /ฝ่ายวิชาการ และพัฒนาคุณภาพ รพ.
[๒๖] ๓.๑ เรื่อง รายงานสถานะทางการเงิน คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ (นำเสนอโดย หัวหน้าสำนักงานคณบดี)	รับทราบ	งานบริหารการเงินและ บัญชี
[๒๗] ๓.๒ เรื่อง รายงานสถิติผู้ป่วย-การเพิ่ม รายได้ และการลดต้นทุน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยบูรพา (นำเสนอโดย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์)	รับทราบ	งานเวชระเบียนและสถิติ
[๒๘] ๓.๓ เรื่อง รายงานความคืบหน้าจากมติที่ ประชุม คณะกรรมการบริหารคณะ แพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ (นำเสนอโดย รองคณบดีฝ่ายบริหาร)	รับทราบ	งานบริหารงานทั่วไป
[๒๙] ๕.๑ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ประชุมครั้ง ต่อไป	ประชุมครั้งต่อไปวันพุธที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม MD-๒๐๖ อาคารสมเด็จพระ พระเทพรัตนราชสุดาฯ คณะแพทยศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป
[๓๐] ๕.๒ เรื่อง Unit Cost (นำเสนอโดย รอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์)	รับทราบ	งานบริหารงานยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร